

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บางกอก เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับ กระบวนการจัดการอื่น ๆ อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ในระดับสากล คือ COSO-ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management 2027) โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ในขณะที่เดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นที่จะกระทบผลกำไร การ ปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร ของบริษัทฯ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและ ควบคุมที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด มีการกลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาสอบทานและประเมินระบบจัดการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ
2. คณะกรรมการการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ครอบคลุมความเสี่ยง ต่าง ๆ ได้
3. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอนุมัติ กลยุทธ์ ตลอดจนกำหนดนโยบายขององค์กรที่เป็นส่วนสำคัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และแผนงาน ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการ กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมแผน

กลยุทธ์และเป้าหมายหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกำกับดูแล กลั่นกรอง ประเมิน ติดตาม ให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ป้องกันความเสียหายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ พร้อมทั้งรวบรวม สรุปและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 6 เดือน

5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง ลดความไม่แน่นอนหรือความเสียหายในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่องค์กร
6. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรโดยการให้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
7. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
BANGKOK HEALTH GROUP

Jenar

(นางธนกาญจน์ วิชญ์โชติน)

ประธานกรรมการ